



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๑๖,๘๘๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# อนุกรม.สนช.ดันก.อุดมฯสวน'บิกตุ'

- เชื่อแก้'เศรษฐกิจ-สังคม'ช่วยปท.แข่งขัน
- 'โอดมหา'ลัยอยู่ใต้ศธ.ยิ่งถอย-ปัญหาอื้อ

เมื่อวันที 8 เมษายน นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมติที่คณะอนุกรรมการ (กมธ.) การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธาน ได้นำร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ที่เสนอโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาพิจารณา หลังจาก ศธ.ชะลอ เพราะรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้อำนาจการตัดสินใจแก่ สนช. ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่นำมาพิจารณาได้ ฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาอาจออกมา 2 แนวทาง แนวทางแรกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ สนช.และแนวทางที 2 โดยฝ่ายบริหาร แต่ขณะนี้รัฐบาลไม่มีนโยบายอย่างไรก็ตาม ถ้าโครงสร้างเดิมของอุดมศึกษา จะเห็นว่าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ไม่ใช่การจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพราะเดิมเคยเป็นทบวงมหาวิทยาลัย แต่หลอมรวมอยู่ภายใต้ ศธ.เมื่อ 15 ปี ซึ่งสมาชิก สนช.คงต้องชี้แจงหลักการและเหตุผลเมื่อร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และอนุ กมธ.การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สนช.กล่าวว่า การนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมาพิจารณา ยอมรับว่าสวนทางกับนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่อยากให้ปรับโครงสร้าง แต่บางอย่างหากทำแล้วแก้ไขปัญหาได้ ก็ควรทำ เพราะถ้าชะลอไว้จะทำให้การปฏิรูปการศึกษา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปไม่สุด เดิมมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ทบวงฯ พอหลอมรวมเป็น 1 ใน 5 องค์กรหลักภายใต้ ศธ.ก็เกิดปัญหาเพราะอุดมศึกษาไม่มีผู้ดูแล ทำให้ไทยแข่งกับประเทศอื่น หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ งบประมาณที่ ศธ.ได้รับ 4-5 แสนล้านบาท จัดสรรให้มหาวิทยาลัยน้อยมาก ทำให้การพัฒนาไม่ขี้อจำกัด ขณะที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพราะมีงานวิจัย ดังนั้น ควรให้มีรัฐมนตรีดูแล แต่ที่ผ่านมารัฐมนตรีส่วนใหญ่อยากดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่มีใครอยากดูแลระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารเพราะมีกฎหมายของตัวเอง นักการเมือง

จึงไม่อยากดูแล ทำให้เวลาเสนอนโยบาย หรือจะไป ครม.จึงไม่มีช่อง

"นับตั้งแต่อยู่ภายใต้ ศธ.มหาวิทยาลัยถอยหลังเรื่อยๆ เมื่อก่อนยังแข่งขันกับมาเลเซียได้ แต่ปัจจุบันโดนมาเลเซียทิ้งห่าง ถ้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมฯสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาเรื้อรังที่เกิดในหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือรัฐมนตรีแก้ไขไม่ได้ ทำให้บางแห่งไม่มีผู้

บริหารมา 6-7 ปีแล้ว ทั้งนี้ เคยหารือเบื้องต้นกับรัฐมนตรี ศธ.ซึ่งก็เห็นด้วย เพียงแต่ขณะนี้ไม่มีนโยบายปรับโครงสร้าง แต่ถก สนช.จะเสนอ ก็ทำได้ จึงได้หยิบยกกฎหมายขึ้นมาพิจารณาเอง จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ.การศึกษา และกีฬา ที่มีนายดวง อันทะไชย เป็นประธาน จากนั้นเข้าสู่ที่ สนช.ซึ่งมี นพ.เฉลิมชัยเป็นหนึ่งในว็บด้วย หากเห็นด้วยจะเข้าสู่การพิจารณาวาระ 1" นายกิตติชัยกล่าว

